

กระทู้ถามที่ ๘๐๒ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๑๐ มกราคม ๒๕๕๓

เรื่อง ขอให้จัดตั้งจังหวัดพระนารายณ์

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถาพนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

ราษฎรร้องเรียนขอให้จัดตั้งจังหวัดพระนารายณ์โดยเสนอเป็นพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพระนารายณ์ โดยยกฐานะอำเภอชัยบาดาลเป็นอำเภอเมือง ตำบลม่วงค่อมยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอม่วงค่อม แยกจากอำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าหลวง อำเภอพัฒนานิคม อำเภอลำสนธิ อำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกเจริญ และอำเภอหนองม่วง ซึ่งอำเภอชัยบาดาลมีศาลจังหวัด สำนักงานอัยการ กรมคุมประพฤติ วิทยาลัยราชภัฏพระนคร วิทยาลัยราชภัฏลพบุรี โรงเรียนนานาชาติอิสลามชัย ศูนย์การศึกษา เปิดการเรียนการสอนถึงระดับปริญญาโท ศูนย์การศึกษาโรงเรียนพณิชยการนารายณ์วิทยา วิทยาลัยเกษตรกรรมอำเภอพัฒนานิคม ศูนย์วิจัยที่วัดเขา มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ่างเก็บน้ำทรัพย์ตะเคียน อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ไพศาล อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่วังแฉก อ่างเก็บน้ำวังมนโอร่า และ อ่างเก็บน้ำอื่น ๆ อีกจำนวนมาก มีสถานที่ท่องเที่ยวปราจีนนางผมหอม ปราจีนน้อย เขาสมโภชน์ น้ำตกวังก้านเหลือง เมืองเก่าท่าหลวง เมืองเก่าชัยจำปา ซากโบราณโป่งมะนาวซึ่งมีการฝังศพซ้อนกัน หลุมเดียวเป็นร้อยศพ เป็นบ้านเมืองที่เกิดมานาน มีหมู่บ้านที่เกิดเป็นเมืองนับพันปีแต่ไม่มีการพัฒนา เนื่องจากการขาดการเหลียวแลจากรัฐบาล น้ำตกวังก้านเหลืองเคยนำรายได้จากชาวต่างประเทศ ซึ่งไปเที่ยวเข้าประเทศเป็นจำนวนมาก เป็นสถานีเพาะพันธุ์สัตว์ใหญ่ มีพันธุ์พ่อโค แม่โค กระบือ สุกร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา สระบุรี อโยธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ลพบุรี มีพื้นที่ติดต่อกับ ๑๐ จังหวัด เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวและเป็นชุมทางรถยนต์ที่จะเดินทางไปยังภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ แม่น้ำป่าสักสามารถเชื่อมต่อสู่แม่น้ำโขง ถ้ามีการจัดตั้งจังหวัดขึ้นจะมีการพัฒนา ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ทั้งจะมีพื้นที่กว้างขวางในการสร้างอุตสาหกรรมอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งอุตสาหกรรมผลิต อุตสาหกรรมประกอบ อุตสาหกรรมแปรรูป และเป็นอยู่ข้าวอยู่น้ำ จอมพล ป. พิบูลสงคราม

เคยมีความเห็นว่าพื้นที่นี้ควรจัดตั้งเป็นเมืองหลวง เพราะมีสนามบินถึงสองแห่ง สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง จอมพล ป. พิบูลสงครามมีแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี โดยในพื้นที่ที่จะจัดตั้งจังหวัดพระนารายณ์นี้ ในอดีตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเสด็จมาประทับที่เขาหินกลิ้ง ในการทำศึกต่อสู้กับพม่า เขมร ไซ้ท่าเล ณ ที่แห่งนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีคลองสมเด็จพระนารายณ์ ซึ่งต่อมาชื่อได้ถูกเรียกให้สั้นลงเป็นคลองลำนารายณ์ จึงขอเรียนถามว่า

๑. ขอให้รัฐบาลพัฒนาอำเภอทั้ง ๘ อำเภอ จัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดพระนารายณ์จะได้หรือไม่ เพราะมีเขตการศึกษาอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว มีโรงเรียนมัธยมจำนวนมาก มีทางรถไฟไปมาสะดวก มีการขนส่งทางน้ำ ทางเรือ ตั้งแต่หล่มเก่า หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ลำนารายณ์ ชัยบาดาล แก่งคอย กรุงเทพ ฯ รัฐบาลทราบเรื่องดังกล่าวมาก่อนหรือไม่ หากทราบแล้ว รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งจังหวัดหรือไม่ อย่างไร ถ้ามีนโยบายดังกล่าวจะดำเนินการจัดตั้งได้เมื่อใด

๒. เนื่องจากมีที่ดินสถานที่ราชการในการจัดตั้งได้ทันที โดยใช้สถานที่ราชการในอำเภอลำนารายณ์ก่อน เนื่องจากมีพื้นที่บริเวณสถานที่เทศบาล มีองค์การบริหารส่วนตำบลพื้นที่ใหญ่เพียงพอที่จะตั้งเป็นศาลากลางจังหวัดได้ และใช้สถานศึกษาไปพลางก่อน และเมื่อดำเนินการไปได้ระยะหนึ่ง จึงตั้งศาลากลางขึ้น หากมีการจัดตั้งเป็นจังหวัดขึ้นมาได้ จะเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายอย่างมาก โดยเฉพาะการเดินทางไปติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้ระยะทางกว่าร้อยกิโลเมตร ถ้ามาที่ลำนารายณ์ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร จากศรีเทพมาลำนารายณ์ ๒๕ กิโลเมตร หากไปเพชรบูรณ์ประมาณร้อยกว่ากิโลเมตร จากลำนารายณ์ไปเพชรบูรณ์ ประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตร จากวิเชียรบุรีไปเพชรบูรณ์ ประมาณร้อยกว่ากิโลเมตร จากลำนารายณ์ไปลพบุรี ประมาณร้อยกว่ากิโลเมตร จากไพศาลีมาลำนารายณ์ ประมาณ ๔๐ กว่ากิโลเมตร เป็นต้น ดังนั้น ราษฎรในอำเภอต่าง ๆ จึงต้องการรวมตัวกันอยู่ในพื้นที่นี้เนื่องจากติดต่อง่ายและมีสถานที่การค้า ชุมชนหนาแน่น เพราะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความอุดมสมบูรณ์ ที่อำเภอท่าหลวงมีโรงงานน้ำตาลขนาดใหญ่ มีโรงงานแป้งมันขนาดใหญ่ โรงงานผลิตแอลกอฮอล์ เอทานอลน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ มีโรงงานเชื้อเพลิงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย หากมีการจัดตั้งจังหวัดการขนย้ายเงินจะประหยัดค่าใช้จ่ายอีกจำนวนมาก เพราะมีคลังจังหวัดเกิดขึ้น เกิดความสะดวก การหมุนเวียน การขนย้ายสะดวก การศึกษาจะดีขึ้นงบประมาณจะกระจายอย่างทั่วถึง ซึ่งท้องถิ่นเดิมเป็นเมืองปิด ส่งผลให้การศึกษาต่ำ ประชากรด้อยการศึกษาจำนวนมาก และเวลาที่สูญเสียไปจากการดำเนินการปีหนึ่งประเมินค่ามิได้ ข้าราชการ

เดินทางไปประชุมเสียค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นอย่างมาก ข้าราชการส่วนใหญ่มีฐานะยากจน หากมีการจัดตั้งจังหวัด ข้าราชการจะสามารถหาซื้อที่ดินปลูกบ้านได้ในราคาถูก มีการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสองสถานีย่อย รัฐบาลทราบเรื่องดังกล่าวหรือไม่ รัฐบาลมีแผนนโยบายดำเนินการจัดตั้งจังหวัดไว้อย่างไรบ้าง ขอทราบรายละเอียด และจะขอให้รัฐบาลเร่งรัดการจัดตั้งจะได้หรือไม่ ประการใดขอทราบรายละเอียด

๓. ในฐานะที่กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงรับผิดชอบในการบริหารปกครอง ราษฎรร้องเรียนว่าต้องเดินทางไกลเสียเวลาและงบประมาณจำนวนมาก ทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่ เดินทางไปกลับไปประชุม บางรายมีฐานะยากจนแต่ต้องเดินทางไปประชุมเป็นประจำทำให้ยากจนขึ้นเนื่องจากมีประชุมบ่อยทุกเดือน ทำให้เกิดปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว เสียหน้าที่การงาน ไม่มีโอกาสทำงาน ทำงานได้ไม่เต็มที่ จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลจะแก้ไขโดยจัดตั้งจังหวัดพระนารายณ์เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความยากจนลดดุลการค้าที่ต้องสั่งน้ำมันเข้ามา โดยขอให้สั่งการไปยังอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค้การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน โดยทำความเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชน และให้เป็นเจ้าภาพในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้งานเดินทางไปยังหน่วยงานอื่นได้รวดเร็ว ให้เกิดเป็นจังหวัดให้ได้โดยเร็วหรือภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้หรือไม่ ประการใด หากไม่ได้เพราะเหตุใด ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

นิคม วรปัญญา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย

จังหวัดลพบุรี

คำตอบกระทู้ถามที่ ๘๐๒ ร.

ของ นายนิคม วรรณวิทย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เรื่อง ขอให้จัดตั้งจังหวัดพระนารายณ์

ข้าพเจ้า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ขอตอบกระทู้ถาม เรื่อง ขอให้จัดตั้ง
จังหวัดพระนารายณ์ ของท่านสมาชิกผู้มีความสนใจ ดังนี้

คำตอบข้อที่ ๑ ข้อที่ ๒ และข้อที่ ๓

ขอเรียนว่า การจัดตั้งจังหวัดใหม่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๒๔
กำหนดหลักเกณฑ์ซึ่งจะต้องพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้

๑. เนื้อที่และสภาพภูมิศาสตร์

๒. จำนวนอำเภอและกิ่งอำเภอในเขตการปกครอง

๓. จำนวนประชากร

๔. ลักษณะพิเศษของจังหวัด

๕. ผลดีในการให้บริการประชาชน

๖. ปัจจัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการที่มีอยู่แล้ว และความพร้อมในด้านอื่น

๗. ปัจจัยเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างเจ้าหน้าที่

๘. ความคิดเห็นของประชาชนและจังหวัด

๙. รายได้จังหวัด

๑๐. หลักเกณฑ์อื่น ๆ เช่น เหตุผลทางประวัติศาสตร์ การเมืองและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น

ในการนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบข้อมูลการขอจัดตั้งจังหวัดพระนารายณ์
โดยแยกพื้นที่ออกจากจังหวัดลพบุรี ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งจังหวัดใหม่ดังกล่าวข้างต้นแล้วพบว่า

๑) จังหวัดลพบุรีมีเนื้อที่ประมาณ ๖,๑๕๕.๗๕๓ ตารางกิโลเมตร มีอำเภอและกิ่งอำเภอ
ในเขตการปกครอง จำนวน ๑๑ อำเภอ มีประชากร ๗๕๔,๖๓๒ คน ซึ่งตามหลักเกณฑ์การจัดตั้ง
จังหวัดใหม่กำหนดว่า

(๑) จังหวัดที่จะแบ่งแยกจังหวัดใหม่ควรมีเนื้อที่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตรขึ้นไป และเมื่อแยกตั้งจังหวัดใหม่แล้ว จังหวัดเดิมควรมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร จังหวัดที่ตั้งใหม่ควรมีเนื้อที่ ๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ขึ้นไป

(๒) จังหวัดที่จะแบ่งแยกจังหวัดใหม่ควรมีอำเภอในเขตการปกครองจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒ อำเภอและกิ่งอำเภอ และเมื่อแยกไปตั้งเป็นจังหวัดใหม่แล้ว จังหวัดเดิมควรมีอำเภอและกิ่งอำเภอในเขตการปกครองไม่น้อยกว่า ๖ อำเภอและกิ่งอำเภอ และจังหวัดที่ตั้งใหม่ควรมีอำเภอและกิ่งอำเภอไม่น้อยกว่า ๖ อำเภอและกิ่งอำเภอ

(๓) จังหวัดที่จะแบ่งแยกจังหวัดใหม่ควรมีจำนวนประชากรไม่น้อยกว่า ๖๐๐,๐๐๐ คน และเมื่อแยกไปตั้งเป็นจังหวัดใหม่แล้ว จังหวัดเดิมควรมีประชากรไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน และจังหวัดที่ตั้งใหม่ควรมีจำนวนประชากรไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน

๒) กรณีการขอจัดตั้งจังหวัดพระนารายณ์ โดยการพัฒนาอำเภอ ๘ อำเภอของจังหวัดลพบุรีเพื่อจัดตั้งจังหวัดใหม่โดยแยกออกจากจังหวัดลพบุรี นั้น จังหวัดพระนารายณ์ที่ขอจัดตั้งใหม่จะมีเนื้อที่ประมาณ ๓,๘๒๓.๑๕๘ ตารางกิโลเมตร มีประชากร ๒๘๘,๘๗๗ คน นั้น จะทำให้จังหวัดลพบุรีมีเนื้อที่คงเหลือ ๒,๓๗๖.๕๕๕ ตารางกิโลเมตร มีอำเภอและกิ่งอำเภอในเขตการปกครองคงเหลือ จำนวน ๔ อำเภอ และมีประชากรคงเหลือ จำนวน ๔๖๕,๗๕๕ คน ซึ่งการขอจัดตั้งจังหวัดพระนารายณ์ดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งจังหวัดใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๒๔ ในเรื่องเนื้อที่และสภาพภูมิศาสตร์ จำนวนอำเภอและกิ่งอำเภอในเขตการปกครอง และจำนวนประชากร จึงยังไม่สามารถพิจารณาจัดตั้งจังหวัดพระนารายณ์ได้ในขณะนี้ รวมทั้งยังไม่มียุทธศาสตร์ในการจัดตั้งจังหวัดดังกล่าว